



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 2 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 45 ราย แบ่งเป็น จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 42 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย เสียชีวิตคงเดิม 94 ราย รักษาหายแล้ว 27,606 ราย ยังรักษาอยู่ 1,247 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,947 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 130,425,088 ราย เสียชีวิต 2,843,691 ราย รักษาหาย 105,059,630 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ **อินเดีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 8 หมื่นกว่าราย สูงสุดในรอบ 6 เดือน **อังกฤษ** สำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและยาแห่งสหราชอาณาจักร ปรับแก้ตัวเลขผู้ป่วยลิมเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็น 30 ราย จากผู้เข้ารับวัคซีนทั้งหมด 18.1 ล้านราย **เยอรมนี** จะจัดส่งวัคซีนให้คลินิกการแพทย์ทั่วประเทศกว่า 3 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนเม.ย. เพื่อให้แพทย์มีส่วนร่วมโครงการฉีดวัคซีน **มองโกเลีย** เปิดตัวชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย **บรูไน** จะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในวันที่ 3 เม.ย.นี้ **สหรัฐฯ** สถาบันโรคมุมแพและโรคติดต่อแห่งชาติระบุ อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา เนื่องจากมีวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ เพียงพอแล้ว

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. พระวัดสัมพันธวงศ์ มรณภาพหลังรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, innnews, bangkokbiznews, ntiontv, kaohoon, inn, mcot, bangkokinsight, efinancethai, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 3, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐTV

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุ มั่นใจว่าสาเหตุการมรณภาพไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาโดยตรงกัน สำหรับการนำแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยเรื่องการกระจายวัคซีนนั้น นายกฯมีความหวังดีเกรงว่าวัคซีนที่นำเข้ามา 10 ล้านโดส จะฉีดให้ไม่ทัน จึงหาช่องทางให้ประชาชนจองและลงทะเบียนผ่านแอปฯ เพื่อให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ntiontv, thaipbs, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, sanook) ทีวีช่อง 3, 5, 7, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐTV

นพ.ชานี จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์ แผลงผลการชันสูตรอย่างไม่เป็นทางการ ว่า วัคซีนที่ได้รับไม่มีผลต่อการมรณภาพของพระครูสิริปัญญาเมธีฯ และไม่พบการเกิดลิ่มเลือด แต่พบมีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการมรณภาพ และหากได้ผลการชันสูตรแล้ว จะให้แพทย์ผู้ชันสูตรแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง โดยจากการสำรวจพระสงฆ์ กทม. 19 เขตการปกครองสงฆ์ พบว่าร้อยละ 30 เป็นพระที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จึงต้องการวัคซีนเพิ่มอีก 1,000 โดส เพื่อฉีดใน 6 เขต ได้แก่ บางบอน จอมทอง บางแค บางขุนเทียน หนองแขม ทุ่งครุ

-พระวัดสัมพันธวงศ์ที่รับวัคซีนอีก 3 รูป มีอาการไข้สูง ถูกนำส่งรพ.จุฬาลงกรณ์ ในจำนวนนี้ 1 รูปมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-จากข่าวมีพระมรณภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ทำให้พระสงฆ์บางส่วน โดยเฉพาะรูปที่มีอายุมากและมีโรคประจำตัวไม่มั่นใจ โดยที่วัดโพธิ์พัฒนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีนพระในเขตบางบอน มีพระลงชื่อฉีดวัคซีน 54 รูป แต่เมื่อถึงเวลาฉีดมีการถอนตัวไปจำนวนหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-กรมควบคุมโรค ติดตามอาการของพระที่วัดสัมพันธวงศ์ 10 รูป ที่ไปฉีดวัคซีนพร้อมกับพระรูปที่มีมรณภาพ พระรูปหนึ่งระบุ หลังฉีดมีไข้ จึงกินยาลดไข้และอาการดีขึ้น ส่วนที่วัดไตรมิตรฯ ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนให้พระ 151 รูป เมื่อ 31 มี.ค. เจ้าหน้าที่รพ.สงฆ์มาติดตามอาการ พระรูปหนึ่งอายุ 22 ปี เผยว่า หลังฉีดเริ่มมีอาการปวดและเป็นไข้ช่วงกลางคืนจนถึงเช้า แต่วันนี้อาการดีขึ้นแล้ว

2. การติดเชื้อที่สุพรรณบุรี ไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแบชฟิก, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs, springnews, sanook, ntiontv, js100)

-รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี แถลง พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย อยู่ อ.ศรีประจันต์ 2 ราย อ.เมืองสุพรรณบุรี 7 ราย ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน สอบสวนพบว่ามาจากการสัมผัสผู้ป่วยหญิงของ จ.นนทบุรี และสามี โดยล่องแพร่วมกันที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 20-21 มี.ค. รวมทั้งหมด 12 ราย เป็นผู้ป่วยของ จ.สุพรรณบุรี 9 ราย และ จ.นนทบุรี 2 ราย ส่วนอีก 1 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่ต้องกักตัวเนื่องจากสัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนอีกกิจกรรม คือ ร่วมงานวันเกิดของคนในกลุ่มดังกล่าว วันที่ 29 มี.ค. มีผู้ร่วมงาน 17 คน เป็นชาว จ.สุพรรณบุรี 15 คน และ จ.นนทบุรี 2 คน สำหรับผู้ป่วยทั้ง 9 ราย รักษาที่รพ.เจ้าพระยายมราช มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 คน ส่วนใหญ่อาศัยหรือทำงานร่วมกัน ด้าน รพ.สต.ท่ากระดาน ลงพื้นที่ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 3 ราย ได้แก่ เจ้าของแพและพนักงานขับเรือลาก ให้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

3. การลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์มติชน

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศบค. เผย ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศรายละเอียดข้อกำหนดการลดวันกักตัว เริ่ม 1 เม.ย. สรุปดังนี้ 1.คนรับวัคซีนครบ 2 โดส เป็นเวลา 14 วัน กักตัว 7 วัน โดยต้องเป็นวัคซีน 5 ตัว คือ ซิโนแวค ไฟเซอร์ แอสตราเซนเนกา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และโควิดชิลด์ 2.ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับไม่ครบ กักตัว 10 วัน 3.มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 11 ประเทศ กักตัว 14 วัน ขอให้โรงแรมที่ร่วมเป็นสถานที่กักตัวประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อปรับช่วงเวลาการดูแล วันและระบบการรายงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอินโฟเควสท์, voathai

-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ เผย ประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้วสามารถเดินทางได้ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนหรือหลังการเดินทาง รวมถึงไม่จำเป็นต้องกักตัวหลังการเดินทางด้วย

4.ฝ่ายระวังการแพร่เชื้อในสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (thaipbs, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, แนวหน้า, js100, bangkokbiznews, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 9, TNN

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เชื่อมโยงสถานบันเทิงหลายแห่ง ทั้งที่ จ.ปทุมธานี สถานบันเทิงย่านจตุจักร กรุงเทพฯ มีคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ซึ่งผู้ติดเชื้อไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านพระราม 9 ด้วย ว่า สถานบันเทิงหลายแห่งมีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการใกล้ชิด ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ดื่มแก้วเดียวกัน ขอให้สถานบันเทิงเข้มงวดมาตรการ DMHTT โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-สสจ.ปทุมธานี ประกาศให้ผู้เดินทางไปร้าน Plus Club อ.ธัญบุรี ตั้งแต่ 19 มี.ค. -1 เม.ย. 2564 ไปประเมินความเสี่ยงและตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ได้ในทุกรพ.ใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค

-สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับ สบค. สอบสวนโรครณีพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากบริเวณสถานบันเทิงย่านทองหล่อ พบผู้ป่วยที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 3 แห่ง รวม 13 คน ดังนี้ 25 มี.ค. ผู้ติดเชื้อรายแรกไปเที่ยว Krystal Club ทองหล่อ 25 กับเพื่อน 5 คน (เพื่อนพบเชื้อ 1 คน) และมีผู้ให้บริการในร้าน 8 คน ตรวจทั้งหมดพบเชื้อ 3 คน 27 มี.ค. 64 เพื่อนกลุ่มเดิมที่ไปเที่ยวที่เดิมกับเพื่อนอีก 2 คน ตรวจพบเชื้อทั้งหมด 3 คน และ 1 ในนี้ไปเที่ยวต่อกับลาบลาบาร์กับเพื่อนอีก 4 คน ติดเพิ่ม 3 คน โดย 1 คนไปเที่ยวต่อเบียร์เฮาส์ เอกมัย มีเพื่อนติดเพิ่มอีก 1 คน และชายเกาเหล่ไปเที่ยวเบียร์เฮาส์ 27 มี.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงทำแบบประเมินตนเองของ กทม. เพื่อเข้าระบบคัดกรอง รับคำแนะนำและรับการรักษาหากมีการติดเชื้อ

5.เงินพบการระบาดในมณฑลยูนนาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-โทรทัศน์ซีซีทีวีของจีน รายงานว่า เมืองรุ่ยลี่ มณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา พบการแพร่ระบาดครั้งใหม่ มีผู้ติดเชื้อ 16 ราย เป็นชาวจีน 12 ราย ชาวเมียนมา 4 ราย ซึ่งข้ามพรมแดนเข้ามาในจีน เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนของเมืองรุ่ยลี่จะจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งเมือง 300,000 คน ภายใน 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 2 เม.ย.

6.เนเธอร์แลนด์ระงับฉีดวัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews, ฐานเศรษฐกิจ

-สธ.เนเธอร์แลนด์ มีคำสั่งระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกาแก่ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี เป็นการชั่วคราว หลังจากพบการเสียชีวิตของสตรีรายหนึ่งที่ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว ทำให้ต้องยกเลิกการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนแก่ประชาชนประมาณ 10,000 ราย

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., มติชน, กท.ธุรกิจ, TNN, acnews, infoquest, sanook, thaipbs, mcot, springnews, thestandard, sondhitak) ทีวีช่อง 9

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศบค. เผย กรณีคนไทยเดินทางกลับมาจากแทนซาเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโมซัมบิก ติดเชื้อสายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ 10 ราย พบว่าครั้งหนึ่งไม่มีอาการ อีกครั้งมีอาการ คือ เสมหะ มีไข้ ออกผื่น เป็นชายมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่มีอาการตั้งแรกที่เข้ามา โดย 8 รายตรวจพบตั้งแต่วันแรก อีก 2 รายตรวจพบวันที่ 5 ทำให้คนที่กลับจากประเทศที่ประกาศติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ยังต้องกักตัว 14 วัน สำหรับวัคซีนของซิโนแวคกระจายไปแล้ว 322,040 โดส แอสตราเซนเนกา 85,880 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 166,243 ราย เข็มที่สอง 37,407 ราย

-โทมัสไลน์ น.ศ.มหิดลที่ติดเชื้อ เป็นกรณีที่มีการรายงานไปแล้ว เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงที่นครปฐม โดยไปเที่ยวกับเพื่อน 11 คน จากนั้นไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนอีก 9 คน โดยสายการบินพาณิชย์ หลังกลับมามาตรวจพบด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปเล่นแบดมินตันกับเพื่อนอีก 8 คน และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย พบกับเพื่อนอีกประมาณ 50 คนหลังทราบว่าพนักงานสถานบันเทิงติดเชื้อจึงไปตรวจ ผลออก 1 เม.ย. พบว่าติดเชื้อ ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย จ.เลย เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี ตรวจพบเชื้อที่รพ.วังสะพุง มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

-โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ ได้ประชุมร่วมกับ สธ. ก.มหาดไทย และก.การคลัง เตรียมความพร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีน โดยต่อยอดแอปฯ เป๋าตัง มาใช้แอปฯ Health Wallet พร้อมประสานกับแอปฯ หมอพร้อม ทั้งนี้ นายกฯ ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 60% ภายในปี 2564 เพื่อให้เปิดประเทศได้ต้นปี 2565

ประเด็นข่าว

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ ออย.ไทยรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 3 ผู้ผลิต ประกอบด้วย ซิโนแวค แอสตราเซนeca และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ส่วน บาร์ตไบโอเทค จากอินเดีย อยู่ระหว่างทยอยส่งเอกสารผลการทดลองในมนุษย์ เฟสที่ 3 และคุณภาพของวัคซีน

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การระบาดระลอกใหม่ไม่ได้เกิดใน กทม. แต่เกิดที่ จ.สมุทรสาคร จึงเปลี่ยนกลยุทธ์จากการเตรียมเตียงรองรับ ไปตั้งรพ.สนาม และหากมีกรณีรุนแรงให้ส่งต่อรพ.ในกทม. ซึ่งที่ผ่านมาได้รักษาผู้ป่วย 2 เคส คือ หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด ส่งผ่าคลอดที่ห้องความดันลบ รพ.ราชวิถี ทารกส่งต่อสถาบันสุขภาพเด็กฯ โดยแม่ปลอดภัยและลูกไม่ติดเชื้อ อีกเคสเป็นเด็กอายุ 5 วัน มีปอดบวม รพ.สมุทรสาคร ส่งต่อสถาบันสุขภาพเด็กฯ มีคณะแพทย์มาช่วยดูแล 14 วัน จนเด็กปลอดภัยพ้นวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ไทยรัฐ, ผจก.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มอบนโยบายการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน และเดินทางไปรพ.แม่สะเรียง เพื่อมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 2,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยพลัดถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย เนื่องจาก จ.พังงาและ จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับ จ.ภูเก็ต และเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการท่องเที่ยว สธ.จึงสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติม คาดว่า จ.พังงา จะฉีดเข็มแรกวันที่ 5 เม.ย.นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มอาชีพต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ได้ปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยวัคซีนที่เข้ามา 8 แสนโดส จะกระจายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม 1 เม.ย. ดังนี้ 1.จังหวัดเป้าหมายเดิม 22 จังหวัด เพื่อควบคุมป้องกันโรค 6 จังหวัด 3.5 แสนโดส เพื่อการท่องเที่ยว 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส และพื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส 2.จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 1.6 แสนโดส เพื่อเป็นการซักซ้อมระบบก่อนการฉีดวัคซีนล็อตใหญ่เดือน มิ.ย. โดยประชากรน้อยกว่า 1 ล้านคน จังหวัดละ 800 โดส ประชากรมากกว่า 1 ล้านคน จังหวัดละ 1,000 โดส และประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน จังหวัดละ 1,200 โดส ฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุข และมีวัคซีนสำหรับ อสม.อีกจังหวัดละ 1,000 โดส ส่วนสถานที่ฉีดวัคซีน จะปรับแผนการฉีดวัคซีนนอกพื้นที่ เช่น รพ.สนาม รพ.สต. ห้างสรรพสินค้า หรือวัด จะทำให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (77 kaoded, nationtv.)

-รพ.เพชรบูรณ์ ทดสอบฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ อสม.และทีมเจ้าหน้าที่ด่านหน้าราว 20 คน โดยมี นายภุชงค์ คงเมือง ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ อาสาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเรียกความมั่นใจให้แก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัด

-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น รับมอบวัคซีนซิโนแวค 1 หมื่นโดส กำหนดฉีดเข็มแรก 7 เม.ย.นี้ มีผู้ว่าฯ ขอนแก่น เข้ารับการฉีดเป็นคนแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน โดยวัคซีนชุดแรกจะฉีดระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. ด้าน นพ.ชัชวาล ฤทธิ์ธูติ นพ.สสจ.หนองคาย รับมอบรับวัคซีน 5 พันโดส นำเก็บไว้ในคลังฯ รพ.หนองคาย จะฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์ของจังหวัด 3 เม.ย.นี้

-รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับวัคซีน 869 โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้า อสม. เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าฉีดวัคซีนจำนวนมาก ไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ระบุ เมื่อถึงคิวฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็วัคซีนตัวใดให้ฉีดเลย เพราะวัคซีนที่อยู่ในตัวเราแล้วย่อมดีกว่าวัคซีนที่ยังมาไม่ถึง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สวท.

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมรพ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นครั้งแรกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อสม. รวม 450 คน ในวันที่ 5 เม.ย.นี้ ส่วนที่ รพ.หัวหิน จัดบริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ทำงานด้านหน้า 200 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ศูนย์โควิด จ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์ 2 เม.ย. พบผู้ป่วย 3 ราย 1.หญิงไทย อายุ 31 ปี พนักงานบริษัทเอกชน จ.นนทบุรี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 ของการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเป็นผู้ร่วมงาน 2.หญิงไทย อายุ 40 ปี ทำงานเทศบาล ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง ลักษณะงานเดินทางหนังสือ 3.หญิงไทย อายุ 55 ปี เป็นแม่บ้านทำความสะอาดชั้น 4 เทศบาล ต.เสารงหิน หลังเลิกงานจะซื้ออาหารที่ตลาดบางใหญ่ซีดี และตลาดแสงจันทร์ถาวร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สสจ.นครปฐม รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เป็นหญิง อายุ 74 ปี ต.ไร่จึง อ.สามพราน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากรายที่ 172, 173 ชาย อายุ 22 ปี หญิง อายุ 21 ปี และหญิง อายุ 22 ปี ต.ศาลายา และชาย อายุ 18 ปี ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม กำลังเร่งสอบสวนโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ เลย แฉลงข่าวพบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 29 ปี อ.วังสะพุง ทำงานสถานบันเทิงในกทม. วันที่ 31 มี.ค. เดินทางด้วยสายการบินไทยสมายล์ ถึงสนามบินเลย จากนั้นนั่งรถแท็กซี่กลับบ้าน กลางคืนมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ วันที่ 1 เม.ย. ไปตรวจที่คลินิกสงสัย PUI ส่งต่อรพ.วังสะพุง ซักประวัติพบเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จึงส่งตรวจเชื้อผลออกเป็นบวก มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย ได้แก่ พ่อ แม่ น้องชาย

ประเด็นข่าว

น้องสาว น้องเขย ยาย และคนขับรถแท็กซี่ให้ตรวจหาเชื้อและแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ผู้ที่ร่วมโดยสารเครื่องบิน ให้สังเกตอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้โรงแรม รีสอร์ท และที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด 19 ของสธ.อย่างเคร่งครัด โดยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม จัดระบบระบายอากาศ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องอาหาร กำหนดจุดเข้า-ออก จัดโต๊ะเว้นระยะห่าง จำกัดผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าและออกจากสถานที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสท์เฟซบุ๊ก ว่า จะแก้วิกฤติโควิดได้ต้องฉีดวัคซีนในเด็กด้วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่แท้จริง หลายบริษัทศึกษาการให้วัคซีนในเด็ก 12-18 ปี เริ่มมีข้อมูลในทางที่ดี และมีแนวโน้มรับรองการใช้ก่อนเดือน.ค.นี้ และต่อไปจะมีการศึกษาในเด็กเล็กลงไปอีก ภายใต้นี้นี้จะมีข้อมูลทั้งหมด และมีความเป็นไปได้ต่อไป จะต้องให้วัคซีนกับเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เหมือนวัคซีนไขหวัดใหญ่

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ตรวจเยี่ยม จ.พังงา

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ที่รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา จ.พังงา พร้อมมอบเครื่องพอกอากาศ เครื่อง AED และเครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายนอกช่องปาก ให้แก่ รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา รพ.กะปงชัยพัฒนา และ รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒนา และกล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และมีนโยบายพัฒนา รพช.ในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) รพ.ชัยพัฒนา และรพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล พื้นที่หมู่เกาะ โดยได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา กรมการแพทย์ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนและบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา เป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ท้ายเหมืองและใกล้เคียง

เทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, สวท.

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งรถก่อนการเดินทางไกลช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวางแผนการเดินทาง เตรียมความพร้อมร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หรือกินยาที่ทำให้ง่วง และดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลขณะเดินทาง รวมถึงในช่วงที่อยู่บ้านต่างจังหวัด โดยใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้สนใจจะปลูกกัญชาต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สหกรณ์ การเกษตร และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุญาตปลูก ส่วนกัญชงสามารถยื่นขออนุญาตปลูก ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ กทม. ยื่นที่ อย. ต่างจังหวัด ยื่นที่ สสจ.

โรคใบโพลาร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอชอบอก

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร" อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคใบโพลาร์ ระบุ หากได้รับการรักษาเร็วสามารถหายได้ และลดโอกาสที่จะป่วยรอบต่อไปได้ ครอบครัวต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

จับอดีตผอ.รพ.สต.เปิดคลินิกเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์,แนวหน้า

-ตำรวจ บก.ปคบ. พร้อมด้วย ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายกฤษณ์ แก้วมณี อายุ 61 ปี อดีต ผอ.รพ.สต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี หลังมีประชาชนร้องเรียนเปิดคลินิกรักษาคนไข้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคยมีคดีฉ้อฉลให้เด็กวัย 3 ขวบ เสียชีวิตเมื่อปี 55 โดยจากการตรวจค้นทัชชณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ยึดของกลางได้ 123 รายการ แจ้งข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับ

ประเด็นข่าว

อนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ขยายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเป็นชุด ในคราวเดียวกัน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ